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  Efni:  Fw: BORGARRÁÐ 29. október 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks um greiðslur í gegnum 
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Tilvísun í mál: R20100407

Meðfylgjandi fyrirspurn  áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks um greiðslur í gegnum app EasyPark er 
send skipulags- og samgönguráði til meðferðar.
Í samræmi við breytt verklag við fundi borgarráðs er tillagan nú á forræði skipulags- og samgönguráðs 
og leggja skal hana fram á þeim vettvangi til afgreiðslu.
Ekki þarf að upplýsa borgarráð um frekari vinnslu málsins.

Kveðja, 
Ólöf Magnúsdóttir 
Skrifstofa borgarstjórnar 
Ráðhús Reykjavíkur 
s. 411 4703 
olof.magnusdottir@reykjavik.is 
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Appið Leggja er orðinn hluti af EasyPark sem er mest notaða bílastæðaapp í Evrópu og er 
núna komið til Íslands. Hvert fara tekjurnar sem koma inn í gegnum appið vegna greiddra 
bílastæðagjalda innan Reykjavíkur? Fara þau í bílastæðasjóð eða til fyrirtækis erlendis? Eða 
skiptist gjaldið á milli fyrirtækisins og Bílastæðasjóðs og hvernig þá?


